

สื่อสรวงาส

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘๗ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

เมื่อแกนนำเยาวชนเพศศึกษา "มีเพศสัมพันธ์"

ในวันแรกของงานค่ายพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนด้านเพศศึกษา ครูเพศศึกษาท่านหนึ่งเดินมาบอกทีมพี่เลี้ยง ค่ายด้วยความรู้สึกกังวลอยู่ในใจว่า

"เด็กคูหนึ่งของโรงเรียน... ดูท่าจะเป็นแฟนกัน อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้ในค่ายนี้ ฝากดูแลและระวังด้วยค่ะ" พุดจบครูท่านนั้นก็เดินจากไป ทิ้งให้พี่เลี้ยงค่ายเผชิญกับ "ปัญหา" นี้แบบตั้งตัวไม่ติด

การประชุมฉุกเฉินจึงเกิดขึ้นทันที ระหว่างการประชุม พี่เลี้ยงต่างเสนอวิธีการจัดการสถานการณ์นี้อย่างหลากหลาย ทั้งการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมน้องไม่ให้คลาดสายตา หรือก่อนนอนเราอาจจะต้องไปเยี่ยมเยียนน้องตามห้องต่างๆ รวมทั้งตักเตือนทุกคนไม่ให้มีพฤติกรรมเชิง "ซู้สาว" ภายในค่าย

แต่ในท้ายที่สุด เราต่างมีความเห็นร่วมกันว่า อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ดูกองอนามัยก็มีแจก น้องๆ ก็ได้เรียนรู้ เรื่องทักษะการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว หากเขาเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน ก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาได้ตัดสินใจ เลือกแล้ว และต้องกล้าที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา

หลายครั้งการคัดเลือกเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมเพศศึกษา ครูมักจะเลือกด้วยเหตุผลที่เยาวชนคนนั้นมี "พฤติกรรมเสี่ยง" ครูเอาไม่อยู่แล้ว พวกเขาจึงถูก "คัดเลือก" ให้มาเข้าร่วมค่ายโดยหวังว่าค่ายจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรม

ส่วนเยาวชนอีกประเภทหนึ่งที่เขามาร่วมค่าย มักจะเป็นเยาวชนที่สนใจในการทำกิจกรรมเพื่อไปขยายผลการ ทำงานต่อกับเพื่อนๆ เยาวชนกลุ่มนี้มักจะเป็นเด็กเรียนดี ทำกิจกรรมเก่ง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่น

ดังนั้นเมื่อแกนนำเยาวชนทั้งสองประเภทมาค่ายเพศศึกษา จึงถูกคาดหวังจากผู้ใหญ่--ไม่ให้มีเซ็กส์

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ความต้องการทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ทุกเพศ การจัดการ กับความรู้สึก และการตัดสินใจเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่นั้น จึงถือเป็นสิทธิของแต่ละคน

นอกจากนี้คงไม่มีใครที่จะติดตามไปเฝ้าเยาวชนทุกฝีก้าว เพื่อห้ามปรามเยาวชนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กัน

ในทางกลับกัน หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชน (รวมถึงผู้ใหญ่) ว่า เมื่อเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องเพศ อย่างครบถ้วน รอบด้าน มีความพร้อมที่จะตัดสินใจ และกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมา

หากเขาจะมีเพศสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะแบบเพศเดียวกัน หรือแบบต่างเพศ ในค่าย หรือที่ไหนก็ตาม ก็คง ไม่ใช่ "ปัญหา" ที่ฉุกเฉินอีกต่อไป



นันทกานต์ เกษร
โครงการก้าวอย่างเข้าใจ องค์การแพศ

ครูอาชีวะสงขลาเข้าไปสอนเพศศึกษา ให้นักโทษในเรือนจำ

ตัวแทนครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) สงขลา จ.สงขลา ได้ไปสอนเพศศึกษาให้กับนักโทษชายประมาณ ๓๐ คน ที่เรือนจำกลางสงขลา จ.สงขลา

นายสุรภัฏ ประสมศรี ครูวิชาพลศึกษาและเพศศึกษา วอศ.สงขลา ซึ่งไปสอนวิชาเพศศึกษาในเรือนจำกลางฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ทางเรือนจำกลางฯ ต้องการส่งเสริมให้นักโทษในเรือนจำได้วุฒิการศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเปิดโอกาสให้นักโทษได้เรียนหนังสือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาการออกแบบศิลปกรรม ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวได้บรรจุวิชาเพศศึกษาไว้ด้วย



ครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาในเรือนจำกลางฯ กล่าวว่า วิชาเพศศึกษาที่นักโทษได้เรียนนั้น เป็นหลักสูตรเดียวกับของทางวิทยาลัย คือหลักสูตรของโครงการก้าวอย่างอย่างเข้าใจ โดยเรียนเพศศึกษา ๑๖ แผนการเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาทั้ง ๖ หมวด คือ พัฒนาการของร่างกาย สัมพันธภาพ พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมวัฒนธรรม และทักษะชีวิต ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะต่างๆ เช่น การป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตนเอง และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น

"ผมสอนนักโทษแดน ๓ คือนักโทษที่ได้รับโทษ ๑๐ ปีขึ้นไป มีทั้งคดีขโมยเงิน ข่มขืนฆ่า ก่อนเข้าไปสอนก็กังวล แต่พอไปสอนก็ไม่เหมือนอย่างที่เราคิด เพราะเขาสนใจในสิ่งที่เราสอน มีความอยากรู่มากกว่าเด็กนักเรียนทั่วไป เพราะถ้าถามกล้าพูดคุย และให้ความร่วมมือเวลาทำกิจกรรม" นายสุรภัฏกล่าว

ครู วอศ.สงขลา กล่าวอีกว่า อย่างกิจกรรมแล่นน้ำ ที่ทำให้เห็นโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี ทำให้นักโทษตระหนักมากขึ้นว่า การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน แค่ครั้งเดียวก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้ ซึ่งเมื่อเขาตระหนักแล้ว เขาจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบอกต่อให้เพื่อนรับรู้อีก

"ความรู้ที่สอนนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างถ้ารู้ว่าตัวเองมีเชื้อ จะได้รู้จักป้องกันไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่น หรือหากยังไม่มีเชื้อก็ไม่ไปรับเชื้อจากคนอื่น" นายสุรภัฏกล่าว

โครงการก้าวอย่างอย่างเข้าใจ

สื่อสังวาส คือ สื่อกลางระหว่างโครงการ "ก้าวอย่างอย่างเข้าใจ" กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษา โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ในแต่ละเดือน

หากสื่อมวลชนท่านใดสนใจรายงานข่าวหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น หรืองานเพศศึกษาเพิ่มเติม

หรือต้องการดาวน์โหลด "สื่อสังวาส" ในรูปแบบ Word File สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.teenpath.net

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ คือ อุษาลินี ๐๘๙-๔๔๙-๗๐๗๔ , พรรณมยุมา ๐๘๖-๗๐๕-๖๕๙๑ และกษมา ๐๘๙-๖๖๗-๗๐๖๗

ที่องค์การแพธ (PATH) ๓๗/๑ ซอยเพชรบุรี ๑๕ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๓-๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๘ อีเมล pathbangkok@path.org

* สังวาส (น.) การอยู่ด้วยกัน; การอยู่ร่วมกัน; การร่วมประเวณี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)